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Hversu mörg mál eru sambærileg skipulagsmálum við Sundlaugartún og Einimel 18, 24 og
26, þar sem húseigendur hafa fært lóðamörk inn á borgarland? Hversu mörg þannig mál
hefur borgin vitneskju um? Hvernig hafa slík mál verið afgreidd og hver er forsaga slíkra
mála? Hafa svipaðir samningar verið lagðir til á síðustu árum þar sem húseigendum er gefinn
kostur á að kaupa hluta af borgarlandi?


